

2 มิถุนายน 2520

เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม)

อ้างถึง กฎ ก.พ.ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2519)

ตามที่กฎ ก.พ.ฉบับที่อ้างถึง ข้อ 1(3) กำหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และ ก.พ.รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย จากอธิบดีอาจปรับให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในชั้นตามที่ ก.พ.อนุมัติได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (2) นั้น

บัดนี้ ก.พ.ได้พิจารณาลงมติอนุมัติเป็นหลักการให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย จากอธิบดีปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง จากสถานศึกษาภายในประเทศ และได้กำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับไว้แล้ว ซึ่งเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางเดียวกันกับทางที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้งให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้โดยไม่ต้องขอให้ ก.พ.พิจารณาอนุมัติอีก ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่อยู่ใน หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ต้องเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองจากสถานศึกษาภายในประเทศ และได้กำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับไว้แล้วทั้งนี้ปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพใดที่ ก.พ.รับรอง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับไว้ได้อย่างใดตรวจสอบได้จากหนังสือเวียน ของสำนักงาน ก.พ.เรื่องการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพฉบับต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้กระทรวงทบวงกรม ต่าง ๆ ทราบเป็นลำดับมา และที่จะมีแจ้งเวียนให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และตรวจสอบได้จาก "คู่มือหลักสูตร ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ" เล่ม 1 และเล่ม 2 ที่สำนักงาน ก.พ. รวบรวมส่งให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ไปก่อนแล้ว

2. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ต้องเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเดียวกันกับทางที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ปริญญาใดหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดในระดับอุดมศึกษา ก.พ.รับรองว่าเป็น ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในทางใดตรวจสอบได้จาก "คู่มือตรวจสอบการเทียบปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพจากประเทศไทยว่าเป็นปริญญาหรือเทียบปริญญาในทางใด" ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้ส่งให้กระทรวงทบวงกรม ต่าง ๆ แล้ว โดยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร 0703/ว6 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2520 และตรวจสอบได้จากหนังสือ เวียนของสำนักงาน ก.พ.เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ส่วนประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หากเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองแล้ว โดยมีหนังสือ เวียนของสำนักงาน ก.พ.แจ้งให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ทราบว่าเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองแล้วว่าเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางใด ซึ่งตรงกับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง หรือแม้ในหนังสือเวียนแจ้งการรับรองนั้นจะมีได้ระบุไว้ชัดว่า เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพในทางใด แต่ชื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นตรงกับชื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพทางที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง ก็ให้ถือว่าเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเดียวกันกับทางที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น

3. การปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับตามคุณวุฒินั้น ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในระดับเดียวกันกับระดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่เดิม ซึ่งจะต้องไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งและต้องให้ได้รับไม่สูงกว่าระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับตามที่ ก.พ.กำหนดไว้ รวมทั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 1(2) แห่งกฎ ก.พ.ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2519) ด้วย

4. วันที่ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับตามคุณวุฒินั้นต้องไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และไม่ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น รวมทั้งไม่ก่อนวันที่ ก.พ.ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาก็ต้องไม่ก่อนวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นด้วย

ส่วนการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับตามคุณวุฒินั้นกรณีที่ไม่มีที่แน่ชัดว่า ก.พ.ได้รับรองว่าเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในทางใดไว้ หรือไม่มีที่แน่ชัดว่า ก.พ.ได้กำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับไว้ในระดับและขั้นใด รวมทั้งกรณีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากต่างประเทศ หรือในกรณีอื่นนอกจากที่ได้อนุมัติเป็นหลักการให้ทำได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องขอให้ ก.พ.พิจารณาก่อนเป็นราย ๆ ไป

อนึ่ง การปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ได้รับตามคุณวุฒินั้นที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ควรพิจารณาตรวจสอบปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เพราะอาจเกิดความผิดพลาดในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิและประโยชน์ของข้าราชการที่ได้รับการปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒินั้นที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไปแล้วได้ เช่น อธิบดีได้ส่งปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นให้ได้รับตามคุณวุฒินั้น แต่ปรากฏว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมา มิใช่ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรองว่าเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเดียวกับทางที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันเป็นผลให้ต้องยกเลิกคำสั่งและมีผลในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยไม่ถูกต้องนั้นด้วยจะนั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ควรสอบถามเป็นทางการไปยังสำนักงาน ก.พ.ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป และเมื่อได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับตามคุณวุฒินั้นแล้ว ขอให้โปรดส่งสำเนาคำสั่ง พร้อมทั้งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของข้าราชการผู้นั้นไปให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่งด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมต่าง ๆ ได้ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) พันเอก จินดา ณ สงขลา

(จินดา ณ สงขลา)

เลขาธิการ ก.พ.

กองตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

โทร. 2813333 ต่อ 117,119,147